



# VNU-SIS

## KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH



Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội



(84.24) 37547615 - (84.24) 37547619



sis.vnu.edu.vn



### ĐÀO TẠO

Khoa Các khoa học liên ngành có chức năng, nhiệm vụ chính là đơn vị đầu mối phát triển và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành, liên lĩnh vực, hướng tới các chương trình có tính khoa học và tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiện nay, Khoa đang thực hiện các chương trình đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu, Khoa học Bền vững, Quản lý Phát triển đô thị, Di sản học (Dự kiến tuyển sinh năm 2020), chương trình tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững (Dự kiến tuyển sinh năm 2020), các chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu và truyền thông (Dự kiến tuyển sinh năm 2020) và Quản lý giải trí và sự kiện (Dự kiến tuyển sinh năm 2021). Đến tháng 9/2019, có hơn 400 học viên tốt nghiệp từ những chương trình đào tạo của Khoa và hiện đang công tác tại các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, tích cực đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung. Hiện nay, Khoa vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi và quy mô của các chương trình đào tạo, đồng thời tìm kiếm và phát triển các chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và xu thế phát triển của khoa học liên ngành.

Bên cạnh đó, Khoa còn xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế và các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng áp dụng tư duy và cách tiếp cận liên ngành vào thực tiễn cuộc sống, đem lại sự phát triển chung cho xã hội.



## NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Các khoa học liên ngành phấn đấu từng bước trở thành một đơn vị tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học có chất lượng, chú trọng vào các vấn đề mang tính liên ngành, tạo môi trường nghiên cứu nhằm thu hút các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN thuộc các lĩnh vực, chuyên môn khác nhau đến trao đổi, nghiên cứu. Khoa sẽ là nơi cho những ý tưởng khoa học mới được gieo mầm, những tìm tòi, phát hiện và sáng tạo được triển khai, thực hiện.

## HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Khoa Các khoa học liên ngành đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác, triển khai các hoạt động khoa học, dịch vụ thuộc lĩnh vực liên ngành. Phát triển đơn vị theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, tạo “sân chơi” cho những người quan tâm tới việc sử dụng các công cụ và cách tiếp cận liên ngành trong nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

